



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที่ 25 - 31 มกราคม 2555

หาเสียงชานาเดินหน้าจำหน่ายปรั้ง

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการประชุม "ทิศทางและนโยบายข้าวไทยปี 2555" ร่วมกับผู้บริหารของบริษัทส่งออกข้าวรายใหญ่ 6 บริษัท นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย นายกสมาคมชานาข้าวไทย และนายกสมาคมส่งเสริมชานาไทยว่า ได้ข้อสรุปที่เห็นพ้องกันในหลายเรื่อง ที่สำคัญคือ จะร่วมกันผลักดัน และยกระดับราคาข้าวที่จะส่งออกต่างประเทศในฤดูการผลิตนี้ รวมถึงฤดูกาลต่อไปให้เป็นราคาที่สมดุล เหมาะสมในลักษณะ win win และได้ชี้แจงโครงการรับจํานำว่า รัฐบาลจะคงดำเนินการต่อจนจบสิ้น กล่าวคือในฤดูข้าวปี 2554/55 จะดำเนินการให้แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ตามที่ได้ประกาศเอาไว้

ส่วนฤดูชานาปรั้งที่กำลังจะออกมารัฐบาลมีความเป็นห่วง ถ้าขบวนการมีช่องว่างของเวลาอาจจะทำให้เกิดความสับสน ทั้งผู้ปลูก และผู้ค้า ดังนั้นรัฐบาลจะดำเนินการโครงการให้มีความต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ 1 มีนาคม 2555 ก็จะมีรับจํานำข้าวในโครงการใหม่ ส่วนราคาจํานำที่จะใช้ในโครงการจะได้นำไปหารือกับระดับนโยบายคือ นายกรัฐมนตรีอีกครั้งแต่ทั้งนี้ไม่น่าเป็นราคาที่ต่ำกว่าที่ดำเนินการอยู่ในโครงการปัจจุบัน โดยรัฐบาลจะรับจํานำข้าวทุกเมล็ดเหมือนที่เคยประกาศไป แม้ตัวเลขรับจํานำข้าวโครงการล่าสุดตั้งเป้าจะรับจํานำให้ได้ถึง 10 ล้านตัน ข้าวเปลือก แต่ตัวเลข ณ ปัจจุบันยังไม่ถึง 6 ล้านตัน ซึ่งอาจเป็นผลจากเกษตรกรอาจมีการขายข้าวออกไปก่อนการประกาศโครงการรับจํานำ

ประเด็นอื่นที่เห็นพ้องกัน คือ จะมีการจัดแบ่งประเภทชั้นมาตรฐานของข้าวส่งออกให้มีหลายเกรดมากขึ้น แทนที่จะมีมาตรฐานหรือเกรดเดียวเหมือนกรณีข้าวหอมมะลิในช่วงที่ผ่านมา เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ส่งออก ทางเลือกแก่ผู้บริโภคในประเทศมากขึ้น และสามารถแข่งขันได้ดีขึ้น ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ และผู้ประกอบการยังเห็นพ้องกันในการผลักดันราคาส่งออกให้เป็นราคาที่เหมาะสม ไม่ให้ต่ำจนเกินไป และไม่ใช่ว่าทำให้ผู้ใดผู้หนึ่งต้องแบกรับภาระขาดทุน ในระยะกลางจะให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือธนาคารของรัฐได้เข้ามาช่วยดูแลเรื่องสินเชื่อให้มากขึ้น ในอัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนปรน

ในเรื่องของการใช้ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าเข้ามาเป็นเครื่องมือในการพยุงราคาส่งออก ขณะที่กรมส่งเสริมการส่งออก กรมการค้าต่างประเทศจะดูแลในการสร้างตลาดใหม่ๆ ให้กับข้าวไทยนอกเหนือจากตลาดที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน เช่นจะไปบุกตลาดแอฟริกาให้มากขึ้น

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเสริมว่า ที่ประชุมยังเห็นด้วยกับโครงการรับจํานำข้าวของรัฐบาล เพราะเมื่อเทียบกับโครงการประกันรายได้ ทำให้ราคาข้าวส่งออกของไทยดีขึ้น เช่นเทียบราคาสูงสุดกับราคาต่ำสุด(ราคาเอฟโอบี)ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 โครงการรับจํานำสูงสุดที่เคยได้อยู่ที่ 1,208 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ขณะที่ช่วงโครงการประกันรายได้ได้อยู่ที่ 1,143 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ห่างกันอยู่ประมาณ 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ส่วนราคาต่ำสุดของข้าวส่งออกชนิดเดียวกัน ช่วงต่ำสุดของโครงการรับจํานำอยู่ที่ 1,043 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ของโครงการประกันรายได้ได้อยู่ที่ 951 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ส่วนข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาสูงสุดของโครงการรับจํานำอยู่ที่ 663 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน โครงการประกันรายได้ได้อยู่ที่ 638 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ช่วงราคาต่ำสุดของตามโครงการรับจํานำอยู่ที่ 546 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน โครงการประกันรายได้ได้อยู่ที่ 458 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน

นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นพ้องที่ผู้ส่งออกจะรวมตัวกันในตลาดประมูลข้าวในต่างประเทศที่ส่วนใหญ่จะเน้นราคาต่ำ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ตัดราคาตัวเอง ส่วนการระบายของรัฐบาลในช่วงจากนี้จะเป็นในลักษณะไม่เปิดเผยในรายละเอียดที่ชัดเจน เพราะจะทำให้คู่ค้าทราบราคาเพราะทราบข้อมูล แต่รัฐบาลจะพยายามระบายในราคาที่รับจํานำมา

ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจากงบดำเนินการรับจำหน่ายข้าวของรัฐบาลที่ตั้งไว้ 4 แสนล้านบาท เวลานี้ได้ใช้ไปแล้ว ประมาณ 1 แสนล้านบาท ยังเหลืออีกกว่า 3 แสนล้านบาท สามารถรับจำหน่ายได้ไม่อัน

นายสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด กล่าวว่า โครงการรับจำหน่ายข้าวของรัฐบาลมีส่วนช่วยให้ราคาข้าวส่งออกของคู่แข่งทั้ง อินเดีย เวียดนาม ปากีสถานไม่ถูกคู่แข่งกดดัน เพราะหากไทยขายราคาต่ำลง คู่ค้าก็จะนำราคาของไทยไปบีบให้ผู้ส่งออกประเทศอื่นต้องลดราคาข้าวลงไปอีก

อนึ่ง บริษัทส่งออกข้าวที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด (บจก.) บจก. นครหลวงค้าข้าว บจก.เอเชียโกลเด้นไรซ์ บจก.ไชยพรไรซ์ แอนด์ ฟู้ด โปรดักส์ บจก.ไทยฟ้า (2511) และบริษัทเจียเม็งฯ

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

โรงสีขาบริบจำหน่ายนาปรัง 1 มี.ค. แลกยืดเวลาส่งมอบข้าวนาปี จีรัฐอย่ารีบโละสต็อก 5 ล.ตัน

นายวิชัย ศรีนวกุล อุปนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย และบริษัท โรงสี เจริญผล จำกัด เปิดเผยภายหลังประชุมสมาคมว่า ในวันที่ 31 มกราคมนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้เรียกสมาคมหารือและเตรียมความพร้อมโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกนาปรัง 2555 ซึ่งรัฐบาลกำหนดเปิดรับจำหน่ายต่อเนื่องทันที กรอบเวลารับจำหน่ายข้าวเปลือกนาปี 2554/55 สิ้นสุดวันที่ 29 มกราคม 2555 และกำหนดกรอบรับจำหน่ายนาปรัง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมถึง 31 พฤษภาคม 2555 ในราคาข้าวเปลือกเจ้า 100% ตันละ 15,000 บาท และไม่จำกัดจำนวน

นายวิชัยกล่าวว่า โรงสีสมาชิกสมาคมส่วนใหญ่พร้อมจะเข้าโครงการรับจำหน่ายนาปรัง แต่ขอให้รัฐบาลผ่อนผันหลักเกณฑ์การส่งมอบข้าวสีแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสารของโครงการรับจำหน่ายนาปี จากเดิมกำหนดส่งมอบภายใน 7 วันหลังมีคำสั่งสีแปร ไม่เช่นนั้นจะถูกปรับหรือขึ้นบัญชีดำไม่สามารถรับจำหน่ายข้าวในฤดูกาลต่อไปได้ และพิจารณาว่าจะส่งมอบทั้งต้นข้าวและปลายข้าวเหมือนนาปี หรือยกเลิกส่งมอบปลายข้าวเหมือนในอดีต เพราะต้องมีการเตรียมความพร้อมต่อการระบายปลายข้าว หากไม่ต้องส่งมอบเข้าโกดังหลวง ไม่เช่นนั้นอาจทำให้โรงสีเข้าโครงการไม่ได้เต็มพื้นที่จนกระทบต่อการรับจำหน่ายนาปรังได้

"ประเมินว่าผลผลิตข้าวนาปรังปีนี้น้อยกว่าที่ 7-8 ล้านตันข้าวเปลือก เพราะหลายพื้นที่ยังเจอผลกระทบจากน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำ และเชื่อว่าราคาข้าวไม่น่าจะต่ำกว่านี้แล้ว ส่วนข้าวเปลือกนาปีที่เข้าโครงการน้อยเพียง 6 ล้านตัน จากคาดการณ์ไว้กว่า 10 ล้านตัน คงต้องไปทบทวนและตรวจสอบการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรที่มีมากในช่วงประกันรายได้ว่าเป็นเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวจริงหรือไม่ เพื่อไม่ให้ตัวเลขรับจำหน่ายนาปรังผิดพลาดอีก" นายวิชัยกล่าว

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

พาณิชย์ดันส่งออกข้าวไทย โอ้ราคาไม่ต่ำกว่า 700 ดอลลาร์ฯแห่

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับสมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมชาวนาไทย และบริษัทผู้ส่งออกข้าวบางราย ถึงทิศทางและนโยบายข้าวไทยปี 55 ว่า ได้ขอความร่วมมือให้ทำงานร่วมกับภาครัฐ ในการผลักดันราคาข้าว และเพิ่มมูลค่าให้กับราคาข้าวไทย ซึ่งจะไม่เน้นการส่งออกข้าวในเชิงปริมาณ แต่จะเน้นที่มูลค่า ส่วนการระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาล จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องและหลายช่องทาง เช่น ผ่านตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (เอเฟต) ขณะเดียวกัน รัฐบาลจะปรับปรุงมาตรฐานข้าวไทยให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อให้สามารถแข่งขันกับข้าวต่างประเทศได้มากขึ้น รวมถึงจะบุกตลาดใหม่มากขึ้น เช่น แอฟริกา

“รัฐบาลจะพยายามผลักดันราคาส่งออกให้เหมาะสม และสอดคล้องกับราคารับจำนำ โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารของรัฐ ช่วยเหลือผู้ส่งออกดำเนินการให้สินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน” นายบุญทรง กล่าว

ด้านนายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ขณะนี้ ข้าวของไทยมีจำนวนน้อยกว่าที่กระทรวงเกษตร ของสหรัฐฯ คาดการณ์ไว้มาก ขณะเดียวกัน ข้าวสารในสต็อกเก่าของรัฐบาล รวมกับข้าวที่ได้จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 54/55 มีกว่า 5 ล้านตันเท่านั้น ดังนั้น การดึงราคาข้าวให้สูงขึ้นจึงไม่ใช่เรื่องยาก คาดว่า ราคาข้าวขาว น่าจะขึ้นไปถึงกว่าตันละ 700 เหรียญสหรัฐฯ ได้แน่นอน จากที่เคยขึ้นไปสูงสุดเมื่อ 2-3 ปีก่อนที่กว่า 900 เหรียญ

ทั้งนี้ ยืนยันว่า การรับจำนำข้าวของรัฐบาลสามารถทำให้ราคาข้าวไทยปรับตัวขึ้นได้ เมื่อเทียบกับโครงการประกันรายได้ เช่น ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ในโครงการจำนำล่าสุด ราคาส่งออกอยู่ที่ 1,208 เหรียญ ในโครงการประกัน 1,143 เหรียญ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ในโครงการจำนำตันละ 663 เหรียญ ประกันรายได้ 638 เหรียญ เป็นต้น

ที่มา ข่าวไทยรัฐออนไลน์

ร้อง"บุญทรง"ทบทวนจำนำข้าว ดันราคาเกินจริงยอดส่งออกยวบ ขู้อื่นข้าวสูง 5-10%

นายสมเกียรติ มรรคยาศร นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย เปิดเผยว่า มีโอกาสที่ราคาข้าวถุงจะมีการปรับราคาขึ้นอีก 5-10% ในไตรมาส 2-3 ของปีนี้ หากรัฐบาลยังรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2555 ในราคาเท่าหรือสูงกว่าราคารับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2554/55 โดยการเข้าหารือ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในสัปดาห์หน้า สมาคมจะเสนอให้รัฐบาลทบทวนการตั้งราคารับจำนำให้สอดคล้องกับราคาตลาดแท้จริง คือไม่เกิน 12,000 บาท/ตัน สำหรับข้าวเปลือกเจ้าต่ำกว่าราคารับจำนำที่ 15,000 บาท และไม่เกิน 17,000-18,000 บาท สำหรับข้าวเปลือกหอมมะลิต่ำกว่าราคารับจำนำที่ 20,000 บาท

นายสมเกียรติกล่าวว่า นอกจากนี้ตลาดข้าวถุงยังมีแรงกดดันในเรื่องการปรับขึ้นค่าแรงงาน ผู้ประกอบการโรงสีและผู้ส่งออกที่ประสบปัญหาส่งออกหันมาเพิ่มการขายในประเทศมากขึ้น และพฤติกรรมกรมการบริโภคข้าวลดลง โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น ทำให้ปีนี้ยอดขายข้าวถุงขยายตัวเหลือ 1-2% ต่อปี จากปกติขยายตัว 5-10% และเพื่อให้ธุรกิจข้าวถุงอยู่รอด สมาคมจะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมูลนิธิข้าวไทย และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมรณรงค์เพิ่มการบริโภคข้าวไทยผ่านงานสัมมนาและจัดคอนเสิร์ตครั้งแรกครั้งใหญ่กลางปีนี้ และผลักดันการส่งออกข้าวถุงไทยในตลาดอาเซียนซึ่งกำลังร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558

นายสุเมธ เหล่าโมราพร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด กล่าวว่า เชื่อว่าปีนี้จะมีข้าวถุงยี่ห้อใหม่เกิดขึ้นมากขึ้น จากกลุ่มโรงสีและผู้ส่งออกที่ประสบปัญหาส่งออกได้ลดลงจากไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ หลังจากยอดส่งออกข้าวไทยตลอดช่วงที่ผ่านมาเฉลี่ยส่งออกได้เพียงเดือนละ 400,000 ตัน จึงทำให้ตลาดในประเทศแข่งขันด้านราคากันอย่างรุนแรง หากผู้ประกอบการใดไม่สามารถปรับตัวได้ อาจกระทบต่อการดำเนินงานทางธุรกิจ ถือเป็นปีที่น่าลำบากมากที่สุดปีหนึ่งของธุรกิจข้าวถุงไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและกลุ่มพ่อค้าข้าว เตรียมเข้าหารือกระทรวงพาณิชย์เสนอให้ทบทวนโครงการรับจำนำข้าวเปลือกในราคาสูง เพราะกำลังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรอย่างหนักต่อการส่งออกข้าวไทย และเกิดการตีตลาดข้าวในประเทศกันเอง ทั้งนี้ จะกระทบต่อผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อมในอนาคต

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เตรียมเสนอนายบุญทรง และคณะกรรมการนโยบายข้าว (กขช.) รับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2555 เพื่อพยุงราคาข้าว ใน 2 แนวทางคือ ขยายเวลาโครงการรับจำนำข้าวนาปี 2554/55 ที่สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ออกไปรองรับผลผลิตข้าวนาปี 2555 หรือเปิด

เป็นโครงการนาปรัง 2555 กำหนดราคาจำหน่ายเท่าเดิม ส่วนที่เสนอให้ทบทุนนั้น เห็นว่าเป็นการมองแต่ประโยชน์ตัวเอง รัฐบาลต้องการยกระดับราคาข้าวไทย

[ที่มา มติชน](#)

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวนับตั้งแต่วันที่ 1-19 ม.ค. 2555 มีจำนวน 184,558 ตัน มูลค่า 103.308 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปริมาณลดลง 37.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554

กระทรวงเกษตร (The Ministry of Agriculture and Rural Development) คาดว่าในเดือน ม.ค. นี้ จะส่งออกข้าวได้ประมาณ 400,000 ตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ประมาณ 25% เนื่องจากผู้ส่งออกของเวียดนามไม่สามารถแข่งขันราคากับข้าวจากปากีสถาน และอินเดียได้ แม้ว่าราคาข้าวเวียดนามในขณะนี้จะลดลงจากปลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ตาม โดยคาดว่าในช่วงไตรมาสแรกจะมีการส่งออกประมาณ 1.1 ล้านตัน ลดลง 39% จากจำนวน 1.8 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

นาย Truong Thanh Phong นายกสมาคมอาหารคาดว่าในช่วงครึ่งแรกของปีนี้จะส่งออกข้าวได้ 3-3.5 ล้านตัน และ ในครึ่งปีหลังอีกประมาณ 3.5 ล้านตัน โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้เพิ่งมีการส่งออกข้าวไปยังฮ่องกงประมาณ 40,000 ตัน

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. ที่ผ่านมานี้ สมาคมอาหารของเวียดนาม ประกาศลดราคาส่งออกข้าวขั้นต่ำ (Minimum Rice Export Price) ลงอีก 50 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยราคาส่งออกข้าวขาว 5% จะอยู่ที่ 450 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB ลดลงจาก 500 เหรียญสหรัฐต่อตัน ที่ประกาศไปเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. ข้าวขาว 10% จะอยู่ที่ 445 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB ลดลงจาก 495 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวขาว 15% จะอยู่ที่ 435 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB ลดลงจาก 485 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวขาว 25% จะอยู่ที่ 425 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB ลดลงจาก 470 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งราคานี้เป็นราคาสำหรับข้าวบรรจุถุง 50 กก. โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

[ที่มา Riceonline.com](#)

กัมพูชา

กระทรวงพาณิชย์กัมพูচারะบุว่า ในปี 2554 กัมพูชาส่งออกข้าว 170,770 ตัน คิดเป็นมูลค่า 104 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับปี 2553 ที่สามารถส่งออก 140,300 ตัน มูลค่า 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 22% ด้านปริมาณและเพิ่มขึ้นถึง 197% ด้านมูลค่า ทั้งนี้ กัมพูชาส่งออกข้าวไปยังยุโรป สหรัฐ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น

ในเดือนส.ค. 2553 รัฐบาลกัมพูชา ได้ประกาศส่งเสริมการส่งออกข้าว โดยมีเป้าหมายส่งออกข้าวให้ได้ 1 ล้านตันภายในปี 2558 โดยคาดกันว่า กัมพูชาจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากเพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวขั้นสูง และเพื่อซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรเพื่อใช้แปรรูป ให้บรรลุเป้าหมายการส่งออกข้าวตามที่ตั้งไว้

กระทรวงเศรษฐกิจและการเงินกัมพูชาได้ออกมาตรการจูงใจด้านภาษีเพื่อเป็นการส่งเสริมการเพาะปลูกและการส่งออกข้าวกล้อง โดยประกาศอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับบริษัทที่ปลูก จัดเก็บ รับซื้อและผลิตข้าวกล้องเพื่อการส่งออก ดังนี้ 1. ข้าวเปลือกภายในประเทศที่นำมาใช้มีอัตรา VAT 0% 2. ข้าวกล้องภายในประเทศที่นำมาใช้มีอัตรา VAT ปกติโดยอยู่ที่ 10% 3. การส่งออกข้าวกล้องมีอัตรา VAT 10% 4. ภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูก การจัดเก็บและการรับซื้อข้าวเปลือก รวมทั้งการผลิตข้าวกล้อง สามารถขอคืนภาษี (Refund of Tax) หรือลดหย่อนเป็นเครดิตภาษี (Tax Credit) ได้

[ที่มา Riceonline.com](#)

พม่า

นาย Ye Min Aung จากสมาคมอุตสาหกรรมข้าวของพม่า (Myanmar Rice Industry Association; MRIA) เปิดเผยว่า พม่าตกลงที่จะขายข้าวขาว 5% ให้กับอินโดนีเซียประมาณ 100,000-200,000 ตันต่อปีภายใต้ข้อตกลงที่มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (memorandum of understanding) กับ สำนักงานพลาธิการของอินโดนีเซีย (The State Logistics Agency; Bulog) เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยจะมีการส่งมอบข้าวล็อตแรกจำนวน 10,000 ตันในเดือนก.พ.

ทางด้านนายชิต ชิน ประธานสมาคมอุตสาหกรรมข้าวของพม่า คาดว่า การส่งออกข้าวทั้งหมดของพม่าในปีนี้จะอยู่ที่ 1.5 ล้านตัน ซึ่งในปีนี้จะการผลิตข้าวได้ผลดี โดยจะมีการเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกฤดูร้อนในเร็ว ๆ นี้ ขณะที่พม่าได้ดำเนินการเพื่อปรับปรุงการผลิตด้วยการจัดหาปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์คุณภาพ

โดยปกติแล้วพม่าจะส่งออกข้าวขาว 25% โดยในปีงบประมาณ 2010/11 ที่ผ่านมา (เม.ย.-มี.ค.) พม่าส่งออกข้าวชนิดนี้ (ข้าวขาว 25%) จำนวน 537,000 ตัน ลดลงจากปีก่อนหน้าที่ส่งออกถึง 897,000 ตัน และในปีงบประมาณปัจจุบันคือ 2011/12 นับจนถึงวันที่ 15 ม.ค. ที่ผ่านมา มีการส่งออกแล้ว 533,000 ตัน และคาดว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณในเดือน มี.ค. จะส่งออกได้ประมาณ 700,000 ตัน

นายอู โซ ถิ่น รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมของพม่า กล่าวในโอกาสเข้าร่วมการประชุมเวสต์ อีโคโนมิก ฟอรัม (WEF) ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ว่า รัฐบาลพม่ากำลังร่างกฎระเบียบเพื่อสร้างแรงจูงใจด้านภาษีแก่บรรดาบริษัทต่างชาติที่ต้องการเข้าไปลงทุนในพม่า พร้อมทั้งเตรียมกระตุ้นการเติบโตของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศให้ได้ตามเป้า 6% ในปีนี้

รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมพม่า คาดว่า ร่างกฎระเบียบที่เป็นมาตรการจูงใจด้านภาษีจะผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมรัฐสภาที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนก.พ.นี้ และรัฐบาลพม่ากำลังจัดทำแผนต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นของประชาคมธุรกิจโลกเกี่ยวกับเงินสกุลท้องถิ่นคือเงินจ๊าด โดยปัจจุบันนี้ ทางการพม่า กำลังหารือเกี่ยวกับปัญหานี้กับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ นายอู โซ ถิ่น นำคณะตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมประชุมที่เมืองดาวอส ซึ่งรวมถึง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงรถไฟ ซึ่งถือเป็นการเข้าร่วมประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกครั้งแรกของตัวแทนจากพม่า ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นๆ อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นบรรดาผู้กำหนดนโยบาย เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลประเทศต่างๆ หรือแม้แต่หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) ของบริษัทชั้นนำทั่วโลก

รัฐมนตรีอุตสาหกรรมพม่า กล่าวว่า ด้วยความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น ปัจจุบัน พม่ากำลังจัดทำแพ็คเกจมาตรการสร้างแรงจูงใจด้านภาษี ซึ่งจะทำให้พม่าเป็นแหล่งนำลงทุนที่สุดในภูมิภาค โดยมาตรการนี้ ครอบคลุมถึงการยกเว้นภาษี 8 ปีแก่นักลงทุนและมีโอกาสที่จะขยายเวลาออกไปอีกหากว่าแผนลงทุนนั้นๆ สร้างผลกำไรให้แก่พม่า

นอกจากนี้ พม่ากำลังจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ 3 เขต โดยหนึ่งในนั้นคือเขตเศรษฐกิจทวาย ที่กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการของบริษัทอิตาเลียน-ไทย ดิวล็อปเม้นท์ โค และเขตเศรษฐกิจอื่นอีกสองแห่งใกล้ย่างกุ้ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บริษัทต่างๆ จากจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และประเทศต่างๆ เข้าไปลงทุน

[ที่มา Riceonline.com](http://Riceonline.com) และ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

[อินโดนีเซีย](#)

ในปีที่ผ่านมาอินโดนีเซียนำเข้าข้าว 1.9 ล้านตันจากไทย เวียดนาม และอินเดีย เพิ่มขึ้นจากปี 2010 ที่นำเข้า 1.8 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 5 ม.ค.ที่ผ่านมา รัฐบาลระบุว่า ต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการนำเข้าในปีนี้ โดยมีเป้าหมายที่จะพึ่งพาตนเองเหมือนในช่วงต้นทศวรรษ 2520

[ที่มา Riceonline.com](http://Riceonline.com)

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agricultural Statistics; BAS) รายงานว่า ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ คาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2.7% มีจำนวน 7.782 ล้านตัน จากการที่เกษตรกรได้ขยายพื้นที่เพาะปลูก

ทางด้านกระทรวงเกษตร ได้พยากรณ์ว่าในปีนี้อผลผลิตข้าวเปลือกจะมีจำนวน 18.46 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเกือบ 11% และสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ที่มา Riceonline.com

อินเดีย

สถานการณ์ราคาข้าวของอินเดียปรับตัวสูงขึ้นจากปัจจัยความต้องการข้าวจากต่างประเทศเข้ามากระตุ้นตลาด ประกอบกับกระแสข่าวที่รัฐบาลอนุญาตให้เอกชนส่งออกข้าวได้มากกว่า 2 ล้านตัน ขณะที่ค่าเงินรูปีที่ที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ ได้ส่งผลให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้น โดยข้าวขาวราคาอยู่ที่ 455-465 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี เพิ่มขึ้นจากระดับ 440-450 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี เมื่อสัปดาห์ก่อน

สภาัญพืชนานาชาติ (International Grains Council; IGC) คาดการณ์ว่าในปีนี้อินเดียจะสามารถส่งออกได้ถึง 5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 37% จากปี 2011 ที่ส่งออกได้ 3.7 ล้านตัน เนื่องจากรัฐบาลได้อนุญาตให้เอกชนส่งออกข้าวได้มากขึ้น ประกอบกับการคาดการณ์เรื่องปริมาณผลผลิตที่จะเพิ่มขึ้น

ที่มา Riceonline.com

อิรัก

คณะกรรมการัญพืชอิรัก (The Iraqi Grain Board) ประกาศผลการประมูลซื้อข้าวขาว 5% เมื่อวันที่ 22 ม.ค. ผ่านมา โดยจะซื้อทั้งหมด 150,000 ตัน จากประเทศอูรุกวัย 60,000 ตัน จากไทย เวียดนาม และอินเดียประเทศละ 30,000 ตัน

ที่มา Riceonline.com